

ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ยังมิได้มีการดำเนินการประกาศเผยแพร่ราคากลาง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางแก้ไข โดยมีการกำหนดขั้นตอนดำเนินการจัดทำตามแนวทางปฏิบัติของหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน โดยได้นำเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ <http://supply.uru.ac.th/> ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้นำรายละเอียด TOR แนบไว้ในหัวข้อรายละเอียดขอบเขตงาน

๒. การส่งมอบงานแต่ละครั้ง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ได้จัดทำหนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ตามเงื่อนไขในสัญญา

แนวทางแก้ไข ก่อนการส่งมอบงานแต่ละครั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้ผู้ขาย จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบงานแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาทำการของมหาวิทยาลัย ก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วัน (สาม) วันทำการ ตามเงื่อนไขในสัญญาข้อ ๔ วรรค ๒ ระบุ "การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๓. ผู้ควบคุมงานไม่ได้บันทึกควบคุมงานประจำวันและรายงานผลการปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจรับจ้างทราบทุกสัปดาห์ให้ครบถ้วน ก่อนวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ (ผู้ประสานงานโครงการ) เก็บรักษา เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ เช่น คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก

แนวทางแก้ไข งานพัสดุจัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดติดตามรายงานประจำวันกับผู้ควบคุมงานให้เป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์

๔. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมวดที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้มีการดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและบัญชีปริมาณงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้

แนวทางแก้ไข มหาวิทยาลัยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและบัญชีปริมาณงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่กำหนดและเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปี